

Hội Nhà báo Việt Nam - Thái Lan: Tăng cường thiết lập mối quan hệ trực tiếp trong lĩnh vực báo chí, truyền thông

20:30 12/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 12/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ trì hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan sang thăm và làm việc.



Quang cảnh buổi hội đàm.

Chào mừng Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh gửi lời chúc mừng Chủ tịch Norraine Ruangnoo và ban lãnh đạo mới của Hội Nhà báo Thái Lan đặc cử nhiệm kỳ này. Đồng thời, cảm ơn Chủ tịch và Hội Nhà báo Thái Lan đã gửi thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Chia sẻ tại buổi hội đàm về vấn đề báo chí trong kỷ nguyên số, theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt

Nam, để hoạt động báo chí khởi sắc và phát triển, sự nỗ lực của từng cơ quan báo chí là chưa đủ, mà cần sự hợp tác giữa các cơ quan báo chí trong cùng một quốc gia và các cơ quan báo chí trong khu vực.



Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và bà Norrinee Ruangnoo, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan cùng lắng nghe chia sẻ những vấn đề hai Hội Nhà báo quan tâm.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, báo chí Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi số, rất nhiều cơ quan báo chí Việt Nam đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Kinh nghiệm ở Việt Nam cho thấy không phải chỉ những cơ quan báo chí mạnh với nguồn lực tài chính to lớn sẽ thành công, mà ở những cơ quan báo chí nhỏ nếu có sự đầu tư đúng hướng cũng sẽ thu được kết quả quan trọng, thậm chí là nguồn cảm hứng cho các cơ quan báo chí khác.

Trước những cơ hội và thách thức đang chờ đợi, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn, Hội Nhà báo hai nước sẽ bàn bạc, thảo luận có những phương án hợp tác chuyên môn hiệu quả, nắm bắt xu thế, gắn kết các phóng viên, nhà báo và lãnh đạo các cơ quan báo chí với nhau.



Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan trao nhau bản ghi nhớ về thoả thuận hợp tác truyền thông giữa hai bên.

Tiếp lời cảm ơn của bà Norrinee Ruangnoo, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan về những chia sẻ của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Chavarong Limpattamapanee - Chủ tịch Hội đồng Báo chí quốc gia Thái Lan, cố vấn cấp cao Hội Nhà báo Thái Lan bày tỏ sự ấn tượng với Hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị tòa soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2023. Buổi Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với rất nhiều kinh nghiệm hay, bài học quý được các cơ quan báo chí Việt Nam cũng như các nước trong khu vực chia sẻ, trao đổi...

Kết thúc buổi hội đàm, hai Hội Nhà báo thống nhất cần tăng cường thiết lập mối quan hệ trực tiếp, hỗ trợ kỹ thuật lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ mô hình áp dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực báo chí, truyền thông trên tinh thần chung vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển. Hai đoàn cùng trao nhau bản ghi nhớ về thoả thuận hợp tác truyền thông giữa hai bên.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-%E2%80%93-thai-lan-tang-cuong-thiet-lap-moi-quan-he-truc-tiep-trong-linh-vuc-bao-chi-truyen-thong>